



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายนี้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานในพื้นที่ ศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้รายงานตัวต้องนำเอกสารสำหรับการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดร สิทธิพathi)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  
แบบท้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐	นางสาวจรรยา กุลครุศาสน์	
๒	๐๐๖	นางสาวสารุณี อีสายะ	
๓	๐๐๕	นางสาวศิริพรรณ บุญแก้ว	
๔	๐๐๔	นางสาวกุรอม๊ะ ราเหม	
๕	๐๐๙	นางสาวกัญญาวีร์ อาดำ	
๖	๐๐๒	นางสาวเจ๊ะฮาบี๊ะ เถาว์ลย์	

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

การเรียกผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อครั้งนี้ต่อไปจะดำเนินการเมื่อมีตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนว่าง โดยเรียงตามลำดับจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้แล้ว และจะทำหนังสือเรียกตัวเป็นรายบุคคลตามลำดับ

